

Số: /SCT-KHTH

An Giang, ngày tháng 11 năm 2023

V/v trả lời phản ánh của nhân dân
trong tỉnh tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh.

Thực hiện Công văn số 5836/VPUBND-TH ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời phản ánh của nhân dân tháng 9 theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh An Giang;

Căn cứ Báo cáo số 818/BC-MTTQ-BTT ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 9 năm 2023,

Sở Công Thương thực hiện trả lời phản ánh của nhân dân trong tháng 9 năm 2023 về: **"Tình trạng xăng, dầu tăng giá nhiều lần đã tác động đến nhiều loại hàng hóa thực phẩm thiết yếu cũng tăng theo. Đối với đa số người lao động có thu nhập thấp, hàng hóa, thực phẩm tăng thì đời sống cũng khó khăn hơn. Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng có giải pháp điều tiết giá cả xăng, dầu để ổn định các mặt hàng thiết yếu"**, như sau:

1. Về quản lý mặt hàng xăng dầu:

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện được Nhà nước quản lý về giá và điều hành, quản lý theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Giá xăng dầu được điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước do liên Bộ Công Thương – Tài Chính điều hành thực hiện. Theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng; nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ; nếu trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.

Từ đầu năm đến hết tháng 10/2023, giá xăng dầu đã có 29 lần điều chỉnh (16 lần tăng, 9 lần giảm, 4 lần giữ nguyên giá) do ảnh hưởng của giá dầu thế giới liên tục tăng, lo ngại nguồn cung do chiến sự Nga và Ukraine, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông có thể lan rộng ra khu vực,... đã và đang ảnh hưởng đến nguồn giá bán lẻ xăng dầu và nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong

nước. Trước tình hình đó, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá mặt hàng xăng dầu và đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa, Bộ Công Thương đã có 7 lần Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhằm hạn chế tăng sốc giá xăng dầu trong nước. Hiện giá xăng dầu được điều chỉnh gần đây nhất ngày 23/10/2023: giá bán lẻ xăng RON 95 là 23.710 đồng/lít; dầu DO là 22.680 đồng/lít.

An Giang có 10 chi nhánh/Công ty con thuộc đầu mối xăng dầu, 07 thương nhân phân phối trong tỉnh và 25 thương nhân phân phối ngoài tỉnh; có 564 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động (463 cửa hàng mặt đất, 101 cửa hàng mặt nước). Nhìn chung, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định bình thường, các doanh nghiệp xăng dầu đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất, vận tải, tiêu dùng của người dân, không có tình trạng người dân xếp hàng kéo dài chờ mua.

2. Về công tác bình ổn thị trường:

Nhằm chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân. Định kỳ hằng năm, Sở Công Thương phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng Kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh An Giang thuộc lĩnh vực ngành Công Thương.

Riêng năm 2023, đã có 15 doanh nghiệp chủ lực của tỉnh đăng ký tham gia bình ổn thị trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang. Tính từ 01/6/2023 đến 31/12/2023 (khoảng 7 tháng), dự kiến tổng số tiền dự trữ hơn 4.131 tỷ đồng (trong đó: nhóm hàng lương thực, thực phẩm, bách hóa tiêu dùng, hóa mỹ phẩm,... khoảng 832 tỷ đồng; xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng là hơn 3,2 nghìn tỷ đồng). Về cửa hàng bán hàng bình ổn thị trường: có 269 cửa hàng (trong đó: có 87 cửa hàng bán lương thực, thực phẩm; 182 cửa hàng bán xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng) được bố trí rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Song song đó, Sở Công Thương cũng đẩy mạnh các chương trình hàng Việt về nông thôn nhằm phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn để người dân có thể tiếp cận hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý, đặc biệt là tổ chức có hiệu quả Lễ Phát động Chương trình hàng Việt về nông thôn với sự tham dự của lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương, đây chính là điểm mới, điểm nổi bật trong suốt quá trình triển khai Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh An Giang. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Siêu thị Tứ Sơn, Siêu thị Co.opmart Thoại Sơn, Siêu thị WinMart và MM Mega Market Long Xuyên đã tổ chức được 82 chuyến hàng Việt về nông thôn (*Tỉnh Biên; Châu Đốc; Tri Tôn; An Phú; Châu Phú; Châu Thành; Thoại Sơn; Tân Châu; Phú Tân; Chợ Mới*).

3. Một số giải pháp thực hiện thời gian tới

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các địa phương theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai đến các doanh nghiệp, doanh nghiệp xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, về đảm bảo nguồn cung, không đầu cơ, tích trữ, găm hàng nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Sở Công Thương hiện đang phối hợp với các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong đó: tiếp tục phối hợp với các hệ thống siêu thị tổ chức các chuyến hàng Việt về nông thôn tại các địa bàn; tổ chức các chuyến hàng bình ổn phục vụ nhu cầu của người dân vào dịp cuối năm và dịp Tết Dương lịch 2024; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia điểm bán hàng bình ổn thị trường, thực hiện các chương trình khuyến mại: giảm giá, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, góp phần bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng; phối hợp địa phương triển khai xây dựng kế hoạch các tuyến đường hoa, các địa điểm bán hàng trang trí, tiêu dùng ngày Tết. Song song đó, Phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại; kiểm tra việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh trái phép,... Kiểm soát các hành vi vi phạm pháp luật về giá, chất lượng sản phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trên đây là nội dung trả lời phản ánh của nhân dân trong tháng 9 năm 2023, Sở Công Thương xin thông tin đến Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng QLTM;
- Lưu: VT, P.KHTH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hùng